



Vé Vào Cửa 2018

Đại Nhạc Hội Kỳ Thứ 24

Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người

Khai mạc đúng 1 giờ trưa Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 Năm 2018

Tại Saigon Performing Arts Center

16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708

Giá vé đồng hạng : \$35 dollars

Kính thưa quý ân nhân, mỗi năm đến hè về, Hội Bạn Người Cùi lại tổ chức buổi Đại Nhạc Hội gây quỹ giúp cho những đồng bào phong cùi tại VN.

Vì những hoàn cảnh quá tủi đau của những người phong cùi mà hàng năm được nhiều quý anh chị em văn nghệ sĩ và các MC nổi tiếng ở hải ngoại chung tay góp sức để cùng nhau làm lên mùa xuân Yêu thương cho những đồng bào phong cùi tại VN.

Năm nay Đại Nhạc Hội được tổ chức vào ngày Chúa Nhật mừng 3 tháng 6 lúc 1 chiều tại Saigon Perform Art Center. Giá vé đồng hạng \$35 bán tại Nhà Sách Tú Quỳnh, Thanh Sơn Tofu, Nhà Sách Đức Mẹ và ABC Copies. Hay gọi cho Hội (714) 785-7950 (714) 732-8162.

Hội Bạn Người Cùi trân trọng kính mời quý đồng hương bớt chút thì giờ đến tham dự.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Tạ Ơn Trên người Vẫn Thương Người!

TẠ ƠN TRÊN NGƯỜI VẪN THƯƠNG NGƯỜI



Vòng tay mở rộng cho đời
Hào quang dành sẵn cho người thiện tâm



Chấp tay cảm tạ ơn người
Tình sâu nghĩa nặng ngàn đời không quên



Tay cùi chân cụt mắt mù
Đời tôi lê lét tủi đau chốn này



Quý thay những tấm lòng vàng
Tô tươi nét mặt cho người khổ đau

Kính thưa Quý Vị,

**Dù xây chín bậc phù đồ
không bằng làm phước cứu cho một người**

Riêng đối với quý Ông Bà và Anh Chị em người Công Giáo, trong mùa chay, giáo hội luôn nhắc nhở chúng ta, bớt chi tiêu để chia sẻ, để bố thí cho những người nghèo khó, túng thiếu, bệnh tật v.v. . .

**Phúc thay ai xót thương người
Thì sẽ được Thiên Chúa xót thương**

Kính xin Quý Vị tiếp tay giúp Hội bán vé số cho người thân trong gia đình, bạn bè nơi sở làm, các hội đoàn, nhà thờ, chùa, thánh thất, cơ sở thương mại.v.v. . .

**Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao**

Cần thêm vé xin gọi (714) 875-7950; or (714) 732-8162; or (714) 949-7079